



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

### Khởi động tháng thanh niên năm 2023

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình khởi động tháng thanh niên năm 2023.

### Chuyển đổi số phải có tư duy đi tắt, đón đầu

Sáng ngày 25/2, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) và Tổ công tác triển khai đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện CĐS và Đề án 06 thời gian qua, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về CĐS, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về CĐS, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố tới dự.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an, năm 2022, công tác CĐS, triển khai Đề án 06 đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều mặt về nhận thức, hành động; việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến; an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực CĐS; phát triển kinh tế số, xã hội số, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử,



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

thanh toán không dùng tiền mặt.

Năm 2023 là năm "Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới" với nhiệm vụ trọng tâm số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Trong 2 tháng đầu năm, công tác CĐS và việc thực hiện Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, cả nước đã có trên 177 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng trên 23 triệu hồ sơ so với cuối năm 2022. Tổ chức thí điểm thành công 2 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - thương trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí. Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyển ngành tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 bộ, ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp nhà nước. Đã cấp trên 78 triệu thẻ căn cước có gắn chip điện tử cho công dân. Các nền tảng ứng dụng về công dân số, kinh tế số, xã hội số, chính phủ số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả.

Phiên họp đã thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS năm 2023; các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những mặt đã đạt được, đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để quá trình triển khai CĐS và Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: CĐS phải có tư duy đi tắt, đón đầu, đi trước, về trước, phát triển đột phá; quan trọng nhất là tài nguyên quý của quốc gia cần khai thác,

(Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN CƯỜNG

### VŨ THƯ

## Đổi mới công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Công tác dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, thực tế công tác dân vận còn nhiều hạn chế. Trước yêu cầu của tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vũ Thư tích cực đổi mới công tác dân vận, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống nhân dân.

#### Xuất hiện những nút thắt

Mặc dù là tỉnh lộ nhưng từ năm 2022 trở về trước đường ĐT.454 (đoạn từ cầu

Tĩnh Xuyên đến thành phố Thái Bình) rất nhỏ, hẹp trong khi lưu lượng người và phương tiện qua lại đông, thường xảy ra tai nạn giao thông. Yêu cầu cấp bách là phải mở rộng đường phục vụ giao thông và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trương đúng, trúng, hợp lòng dân nhưng khi triển khai vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để mở rộng đường.

Cũng như hàng trăm hộ dân trên toàn tuyến, gia đình anh Đỗ Quang Trung, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa cần phá dỡ toàn bộ công trình tường bao, công dậu và hiến đất thì mới có thể thi công tuyến đường. "Vừa phải phá dỡ công trình vừa phải hiến gần 60m<sup>2</sup> đất

mặt đường nên ban đầu tôi kiên quyết không đồng ý. Biết là mình sai nhưng khi đó tôi vẫn khăng khăng giữ quan điểm không phá dỡ, không hiến đất. Một số hộ cũng phản ứng tương tự tôi khiến công tác GPMB phục vụ thi công đường ĐT.454 vô cùng căng thẳng" - anh Trung chia sẻ.

Hai năm 2013, 2014, nhờ cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh, hầu hết các địa phương của huyện Vũ Thư sôi nổi xây dựng các tuyến đường, công trình nông thôn mới (NTM). Riêng xã Tân Phong, tổng số lượng xi măng nhận hỗ trợ

(Xem tiếp trang 3)  
QUYNH LƯU

### XÃ LUẬN

## Tự hào người thầy thuốc Việt Nam

Hôm nay, ngành y tế phấn khởi, tự hào kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Toàn Đảng, toàn dân hướng về những người thầy thuốc với sự trân trọng và tri ân sâu sắc.

Cách đây 68 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho hội nghị cán bộ ngành y tế. Trong thư, Người căn dặn cán bộ toàn ngành phải đoàn kết, thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học của ta trên cơ sở khoa học, dân tộc và đại chúng. Gần 70 năm qua, toàn ngành y tế luôn cố gắng thực hiện tốt lời dạy của Bác, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất của người thầy thuốc, vượt qua mọi khó khăn, vất vả để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chất lượng công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, tiếp cận với y học tiên tiến của thế giới; y tế dự phòng được tăng cường, đã ngăn chặn, kiểm soát được nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, trải qua đại dịch Covid-19 một lần nữa khẳng định sức mạnh, ý chí, trí tuệ của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

Cùng với ngành y tế cả nước, ngành y tế Thái Bình ngày càng trưởng thành, phát triển. Thái Bình là một trong những địa phương được đánh giá cao về đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng khám chữa bệnh, sự hiệu quả, đồng bộ trong hoạt động của y tế dự phòng... Hơn 3 năm đối mặt với đại dịch Covid-19 và một số dịch bệnh mới nổi càng tôi luyện thêm bản lĩnh, trình độ, khả năng vượt khó của đội ngũ cán bộ y tế Thái Bình. Toàn ngành không chỉ hoàn thành xuất sắc mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra dịch chống dịch mà còn thực hiện tốt việc phục hồi, duy trì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhiều kỹ thuật mới tiếp tục được triển khai, mở rộng trong các bệnh viện tuyến tỉnh đến các bệnh viện tuyến huyện; công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, hiệu quả tại các đơn vị y tế; y tế cơ sở ngày càng phát huy vai trò trong công tác cấp cứu, điều trị... Những kết quả ngành y tế đạt được đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được Đảng bộ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, cùng ôn lại truyền thống của ngành, càng tự hào về nghề nghiệp, đội ngũ cán bộ y tế càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của nghề thầy thuốc cao quý và luôn khắc sâu lời dạy của Bác: "Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ bảo cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn". Toàn Đảng, toàn dân tin tưởng đội ngũ cán bộ y tế sẽ tiếp tục phát huy niềm tự hào và truyền thống cao quý của ngành, luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc như xã hội đã tôn vinh, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt thêm nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

THÁI BÌNH

## KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

## Y tế Thái Bình không ngừng đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ

(Xem trang 3)



Phẫu thuật tim nội soi 3D tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.